

พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เนื้อหาของร่างแผนแม่บท ครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสะท้อนปัญหาและแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคของประเทศได้อย่างตรงจุด ซึ่งจะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บท อีกที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 1 สิงหาคม และเวทีรวมที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ สามารถดูรายละเอียดของการจัดประชุมฯ ได้ที่เว็บไซต์ สผ. [www.onep.go.th](http://www.onep.go.th)



## การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน



สพร. และคณะทำงานของ GIZ ระหว่างการประชุมเพื่อวางแผนความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน

สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ GIZ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา

เป็นเวลากว่า 3 ปี แล้วที่ไทยและเยอรมนีได้ร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมัน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาในประเทศเพื่อนบ้านผ่านความร่วมมือในรูปแบบไตรภาคี สพร. และ GIZ จึงได้ร่วมกันทบทวนความร่วมมือที่ผ่านมา และวางแผนกิจกรรมของแผนงานไตรภาคีไทย-เยอรมัน โดยมีผู้แทนจาก สพร. GIZ และสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรุงเทพฯ เข้าร่วม

ความร่วมมือไตรภาคีไทย-เยอรมัน ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนบทบาทไทยในการเป็นผู้ให้ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของภูมิภาค และส่งเสริมเป้าหมายด้านการพัฒนาในประเทศหุ้นส่วนที่สาม ซึ่งได้แก่ กัมพูชา สปป. ลาว ทิมอร์ เลสเต เวียดนาม และจะขยายไปยังประเทศพม่าเร็วๆ นี้ ทั้งนี้ความร่วมมือประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม คือ

1. พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารโครงการเพื่อการพัฒนา
2. พัฒนาความร่วมมือในรูปแบบไตรภาคีให้เป็นตัวอย่างเพื่อนำไปใช้ขยายผลต่อไป
3. พัฒนาวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ร่วมสำหรับความร่วมมือทางวิชาการไทย-เยอรมันในภูมิภาค
4. ดำเนินโครงการไตรภาคีขนาดเล็กทั้งหมดไม่เกิน 9 โครงการร่วมกับประเทศหุ้นส่วนที่สาม ในด้านการศึกษา การพัฒนาชนบทและสาธารณสุข



คุณสุชาดา ไทยบรรเทา รองผู้อำนวยการ สพร. กำลังให้ข้อคิดเห็นในระหว่างการประชุม

ปัจจุบันไทยและเยอรมนีได้ดำเนินโครงการไตรภาคีขนาดเล็ก ร่วมกัน 5 โครงการในประเทศกัมพูชา สปป. ลาว และเวียดนาม แล้ว ทุกโครงการเน้นการร่วมกันพัฒนา ออกแบบ บริหารและ

ดำเนินงานร่วมกันกับทั้งสามหุ้นส่วน โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านจากประเทศไทยให้การสนับสนุน แผนงานความร่วมมือ ไตรภาคีระยะแรกนี้จะสิ้นสุดลงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

### โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำของ ภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคี ลาว-ไทย-เยอรมัน



GIZ ร่วมกับ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งสปป. ลาว จัดกิจกรรมวันคุ้มครองน้ำของที่เมืองวังเวียง สปป. ลาว

ลาว เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ใช้ น้ำ ผู้พักอาศัย และผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวในบริเวณลุ่มน้ำของได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ ดูแลรักษาและปกป้องคุ้มครองแหล่งน้ำ อันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี สำหรับการพัฒนาการบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบบูรณาการอย่าง ยั่งยืน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การแถลงการณ์ของท่านจัน ทะเนต บูละพา อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ การแสดงนิทรรศการให้ ความรู้ในชุมชน กิจกรรมถาม-ตอบเกี่ยวกับน้ำของ แรลลี่เก็บขยะ ตามตลิ่งน้ำ และกิจกรรมสนทนากันเพื่อสร้างความสามัคคีของคน ในชุมชนลุ่มน้ำของซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่ สำคัญ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่ช่วยสร้างรายได้ ให้กับประชากรเมืองวังเวียง รูปแบบการบริหารจัดการลุ่มน้ำของที่ โครงการฯ จะพัฒนาขึ้นนี้จะถูกใช้เป็นโมเดลต้นแบบเพื่อขยายผล ไปยังลุ่มน้ำอื่นๆ ใน สปป. ลาว ต่อไป

### โครงการพัฒนาหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีแห่งชาติของ สปป. ลาวภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคี ลาว-ไทย-เยอรมัน

GIZ และสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ ร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร ประเทศไทย และกรมปลูกฝัง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้แห่งสปป. ลาว จัดการประชุมเชิง ปฏิบัติการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน “โครงการพัฒนาหลักการ ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีแห่งชาติ” ของสปป. ลาว เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์อบรมและความร่วมมือ ระหว่างประเทศ นครหลวงเวียงจันทน์ โครงการฯ สนับสนุนกรม ปลูกฝังฯ ในการพัฒนาหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีแห่งชาติลาว หรือ Lao National Good Agriculture Practice (GAP) ในพืชผัก และผลไม้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานอาเซียน เพื่อรองรับประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ ผู้ประกอบการลาว โดยอาศัยประสบการณ์การพัฒนา QGAP ของ กรมวิชาการเกษตรไทย และ ThaiGAP ของ โครงการไทย- เยอรมันเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจโดยมี ระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555



จากการประชุมดังกล่าวโครงการฯ มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน อันประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1. การทบทวนและกำหนดโครงสร้างหน่วยงานสำหรับการออกไปรับรองหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
2. การจัดทำคู่มือและขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรฐาน Lao

GAP โดยใช้ ASEAN GAP เป็นต้นแบบ

3. การพัฒนาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ให้การรับรองและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร
4. การขยายผลโดยประยุกต์ใช้มาตรฐานกับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และออกไปรับรองมาตรฐานให้เกษตรกรกลุ่มนำร่อง

## การอบรมวิธีการเก็บเกี่ยวปอสา การผลิตกระดาษสา และการผลิตสินค้าหัตถกรรมจากกระดาษสา

ภายใต้โครงการห่วงโซ่คุณภาพปอสา GIZ และ สพร. ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่ และสำนักอุตสาหกรรมและการค้าแขวงไซยะบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตปอสา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่แขวงไซยะบุรี สปป. ลาว

ล่าสุด เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โครงการฯ ได้จัดอบรมการผลิตกระดาษสา และการผลิตสินค้าหัตถกรรมจากกระดาษสา ในหมู่บ้านนาร่อง 2 แห่งในเมืองหงสา โดยผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มผลิตสินค้าหัตถกรรม



กระดาษสาบ้านต้นเปา และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันสนับสนุนห้องการอุตสาหกรรมและการค้าไซยะบุรี ในการออกแบบหลักสูตรการและจัดฝึกอบรมให้แก่ชาวบ้าน โดยเน้นการพัฒนาทักษะและการประเมินมูลค่าเพิ่มในการผลิตว่าสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนหรือไม่ ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะในการทำกระดาษสาด้วยมือ และผลิตสินค้าหัตถกรรมจากกระดาษสา เช่น ถุงใส่ของ หมวก และสมุด หลังการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถขายกระดาษสาให้กับพ่อค้าไทยได้ โดยโครงการฯ จะสนับสนุนผู้ผลิตในการขยายตลาดต่อไป

นอกจากนี้ ระหว่างเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม โครงการฯ ยังได้จัดอบรมการปรับปรุงเทคนิคเก็บเกี่ยวปอสาให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรในเมืองหงสาและเมืองเงิน เพื่อเพิ่มปริมาณและพัฒนาคุณภาพของปอสาที่เกษตรกรลาวเก็บเกี่ยวได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังประเทศไทยเป็นหลัก และประเทศไทยก็จะนำมาผลิตเป็นกระดาษสาเพื่อส่งขายและแปรรูปเป็นสินค้าหัตถกรรมต่อไป หลังการอบรมและจัดประชุมจับคู่ธุรกิจไทย-ลาว ผู้ผลิตลาวและพ่อค้าไทยสามารถตกลงกันได้มากขึ้นเรื่องราคาซื้อขายตามคุณภาพปอสา และเกษตรกรลาวยังสามารถขายปอสาแก่ให้กับพ่อค้าไทยได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ที่ยังไม่เคยมีการซื้อขายมาก่อน



ตลอดปี พ.ศ. 2555 จนจบโครงการในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 การดำเนินงานจะเน้นการศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานผลิตกระดาษสาในแขวงไซยะบุรี สปป. ลาว ซึ่งคาดว่านักท่องเที่ยวชาวไทยจะสามารถตั้งโรงงานในแขวงไซยะบุรีได้ โดยจะทำให้เกษตรกรผู้เก็บปอสา รวมถึงผู้ผลิตกระดาษและสินค้าหัตถกรรมในลาวได้รับมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่มูลค่ากระดาษสา ผ่านการเพิ่มผลผลิตและรายได้ ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยเองก็จะได้รับประโยชน์จากการตั้งโรงงานในแหล่งวัตถุดิบเช่นกัน